

BÁO CÁO

Về việc người dân tự làm cầu rồi thu phí tại cây cầu treo thôn 12 xã Ea Đar, huyện Ea Kar

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Sở Thông tin và Truyền thông

UBND huyện Ea Kar nhận được Công văn số 678/STTTT-TTBCXB, ngày 28/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí với nội dung bài viết phản ánh “*việc một số cá nhân tự đầu tư làm cầu để cho dân các thôn đi lại và thu tiền*” và Công văn số 5416/UBND-TH, ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, trong đó có nội dung chỉ đạo UBND huyện Ea Kar kiểm tra thông tin về việc cá nhân xây cầu, thu tiền tự phát tồn tại nhiều năm tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Sau khi chỉ đạo các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương có liên quan kiểm tra, tham mưu đề xuất xử lý sự việc, UBND huyện Ea Kar báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Từ năm 1994 trở về trước do nhu cầu của người dân sông gần khu vực hai bờ sông qua lại để sản xuất (xâm canh), ông Thái Văn Khoát và ông Lê Kim Quỳnh tự đóng một chiếc cầu để chở người nhằm rút ngắn khoảng cách, thời gian và chi phí đi lại. Mặc dù tuyến đường trục chính (tỉnh lộ 11 Đắk Lắk đi Phú Yên) trước đây do Sở Giao thông vận tải tỉnh quản lý đã có cầu, nhưng do khoảng cách quá xa từ 7 - 8 km so với vị trí cầu treo hiện tại.

Đến năm 1994, xét thấy nhu cầu đi lại của nhân dân ngày càng lớn ông Thái Văn Khoát và ông Lê Kim Quỳnh thôn 12, xã Ea Đar cùng góp vốn tự ý làm một cây cầu tạm bằng gỗ bắc qua sông Krông Hnăng nối liền thôn 12, xã Ea Đar với thôn 8, xã Ea Sar với chiều dài khoảng 50 mét, rộng chừng 1,5 mét để phục vụ việc đi lại của người dân và tự đề ra mức thu tiền để bù vào tiền đầu tư và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cầu do bị mưa lũ cuốn trôi hoặc bị hư hỏng trong quá trình sử dụng. Đến tháng 10, năm 2017 do ảnh hưởng của cơn bão số 12, toàn bộ cây cầu bị nước lũ cuốn trôi người dân không đi lại được, ông Thái Văn Khoát và ông Lê Kim Quỳnh tiếp tục đầu tư làm mới lại cầu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại địa phương. Tuy nhiên việc cá nhân tự bỏ tiền của, công sức ra làm cầu cho người dân qua lại rồi tự đặt ra mức thu phí tùy tiện, khiến cho nhân dân ở địa phương không đồng tình, thậm chí bức xúc. Đây là việc làm tự phát và việc tự ý thu phí cũng là sai quy định.

Sau khi nắm bắt được sự việc, UBND huyện Ea Kar đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND xã Ea Đar kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng Cầu treo thôn 12 xã Ea Đar vào ngày 28/11/2017 do ông Thái Văn Khoát và ông Lê Kim Quynh làm chủ đầu tư. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang thi công hai mố cầu, trong đó mố cầu tại thôn 12 xã Ea Đar đã thi công xong phần đế móng bằng bê tông cốt thép cao 4m, rộng 4m và trụ đỡ cáp treo bằng thép chữ I cao 3,5m, đường dẫn xuống cầu treo xây kè hai bên bằng gạch ống dài 15m; mố cầu phía bên thôn 8, xã Ea Sar đang đào hố đế móng. Công trình thi công không có hồ sơ thiết kế, không có giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Vì vậy, UBND xã Ea Đar ra Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình do vi phạm trật tự xây dựng.

Tại Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Ea Kar gửi Sở Giao thông vận tải và Tổng cục đường bộ Việt Nam đã đề nghị bổ sung cầu treo thôn 12, xã Ea Đar vào danh mục đầu tư của “Dự án LRAMP” để thay thế cầu treo hiện tại theo chủ trương chỉ đạo xóa cầu tạm, cầu dân sinh. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa triển khai.

Trong năm 2019, UBND huyện Ea Kar đã tiếp tục chỉ đạo UBND xã Ea Đar, UBND Ea Sar và các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung sau:

- Ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân xã Ea Đar, về việc đình chỉ thu tiền qua cầu tại cầu treo thôn 12, xã Ea Đar đối với 2 ông Thái Văn Khoát và ông Lê Kim Quynh và tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định của hai ông.

- Thông báo trên mọi phương tiện thông tin đại chúng cho mọi người dân được biết không lưu thông qua lại trên cầu treo bắc qua sông Krông Hnăng kết nối giữa thôn 12 xã Ea Đar và thôn 8, xã Ea Sar mà lưu thông trên tuyến đường trục chính (tỉnh lộ 11 Đắc Lắc đi Phú Yên).

- Tại đầu cầu lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm đối với người đi bộ khi tham gia lưu thông qua cầu và cấm tất cả các loại xe qua cầu.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Ea Kar đề UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông nắm bắt và có phản hồi thông tin báo chí./

Nơi nhận: *Kan*

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu VT./.



Nguyễn Văn Hà